



เรื่อง สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2562
เรียน ผู้ปกครอง

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนกลับเข้าสู่รั้วโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เมื่อส่งนักเรียนสู่รั้วโรงเรียนก็เป็นหน้าที่ของคุณครูที่จะได้รับช่วงต่อจากผู้ปกครอง เพื่อให้การดูแลอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่านต่อไป ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือกับคุณครูและโรงเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะวิชาการและทักษะชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน “เลิศล้ำคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ”

สิ่งสำคัญคือให้นักเรียนรู้จักคิดพิจารณา

“การสอนให้นักเรียนมีความรู้ดีเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่มีสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นอีก คือ จะต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักคิดพิจารณา นำวิชาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมแก่งานได้ด้วย การศึกษาที่ให้ทั้งวิชาการและวิธีใช้วิชาโดยถูกต้องเช่นนี้ จึงจะเป็นการศึกษาที่ดี”

พระบรมราชาชาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักบัณฑิตวิทยาลัย วิชาการศึกษาประสานมิตร 15 ธันวาคม 2509

เรื่องที่หนึ่ง: งานวิชาการ คือ หัวใจสำคัญของการเรียนรู้ แม่ครูขอให้โอกาสนี้แนะนำตนเองให้ผู้ปกครองได้รู้จัก แม่ครูชื่อภาวินี วงศ์สลัสสี หรือแม่ครูบ๋อม ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาการฝ่ายประถมศึกษา - มัธยมศึกษา มีหน้าที่กำกับดูแลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชาของคุณครูไทยและคุณครูชาวต่างประเทศให้สอดคล้องและเอื้อซึ่งกันและกันทั้งด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณครู โดยจะทำงานร่วมกับหัวหน้าวิชาการช่วงชั้นฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้ทางวิชาการตามศักยภาพของตน มีทักษะด้านการคิดพิจารณาที่ถูกต้องและเหมาะสม สุดท้ายสามารถนำความรู้ไปต่อยอด เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างดี ดังพระบรมราชาชาทของในหลวงรัชกาลที่ 9

เรื่องที่สอง: การสอนดีเตรียมความพร้อมนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ นอกเหนือจากการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในรั้วโรงเรียนแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญของงานวิชาการ คือ การส่งเสริมนักเรียนให้ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาต่อในอนาคต ดังนั้น แม่ครูบ๋อมจึงได้วางแผนและพัฒนาแนวทางการเตรียมความพร้อมนักเรียน คือ

1. **โครงการส่งเสริมศักยภาพตามหลักทฤษฎี** เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในสถานศึกษา การสอบแข่งขันกับองค์กรภายนอกและการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสายการเรียนรู้นักเรียนประสงค์อยากเข้าศึกษาต่อ โดยทำการวางแผนร่วมกับหัวหน้าสาระการเรียนรู้อันทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อจัดทำคู่มือและแนวทาง รวมถึงการวิเคราะห์และจัดทำแบบฝึกหัดและข้อสอบสำหรับใช้ติวนักเรียน มีการวัดและประเมินผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน



2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาที่นักเรียนมุ่งหวังไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ แต่ที่มุ่งเตรียมความพร้อมสอบเข้าศึกษาต่อ MUIDS เนื่องจากมีนักเรียนประสงค์จะสอบเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยการเตรียมความพร้อมจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ **ช่วงที่ 1** จัดติวสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะมีการทดสอบและประเมินศักยภาพนักเรียน โดยครูผู้สอนก่อนในห้องเรียน เพื่อนำผลจากการประเมินมาวิเคราะห์ และเตรียมข้อมูลสำหรับติวเตรียมความพร้อม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 จะวิเคราะห์จากฐานข้อมูลเดิมของปีการศึกษา 2561 นำมาวางแผนติว เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับการทดสอบสอบโทเฟิล และนำผลการทดสอบมาประเมินศักยภาพผู้เรียนตามสภาพจริงนำไปสู่การจัดรูปแบบการติว **ช่วงที่ 2** ติวเตรียมความพร้อมผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 3 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง (Listening) ทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษ และทักษะการเขียน (Structure and Writing) โดยจะจัดติวสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 เพราะนักเรียนกลุ่มนี้จะมีฐานข้อมูลศักยภาพเดิมจากปี 2561 อยู่แล้ว เพื่อพัฒนานักเรียนตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง **ช่วงที่ 3** การติว เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบเข้มข้น มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแบบต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะเน้นการติวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ การติวด้วยการทำแบบทดสอบ (Paper Test) เพื่อพัฒนาและประเมินศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง 3 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง (Listening) ทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษและทักษะการเขียน (Structure and Writing) รวมถึงการติวด้วยการทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อพัฒนาและประเมินทักษะการคิดคำนวณ (MAP Test) และติว เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Speaking and Interviewing) ซึ่งรายละเอียดการติวเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน แม่ครูบ่อมจะมีสารสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบต่อไป



เรื่องที่สาม: ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับหัวหน้าแผนกวิชาการ หากผู้ปกครองมีความกังวลหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้อันของนักเรียน การจัดการเรียนรู้อัน หรือกิจกรรมส่งเสริมวิชาการต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับแม่ครูบ่อม ได้ที่ E-mail: Phawinee.bom@gmail.com หรือแม่ครูวัล E-mail: wan1.wallapa@gmail.com ในกรณีที่มีการสื่อสารกับคุณครูผ่านทาง E-mail ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองสำเนาถึงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา - มัธยมศึกษา แม่ครูปราณี โดดดี ได้ที่ E-mail: aepranee2562@gmail.com และท่านผู้อำนวยการอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ที่ E-mail: seripam@gmail.com ทุกครั้งด้วยคะ ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลต่างๆ และมีการกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนคะ

ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ใบตอบรับ

เรื่อง สารจากหัวหน้าแผนกวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2562
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562)

ข้าพเจ้าผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ.
 ชื่อเล่น ชั้น ได้รับสารจากหัวหน้าแผนกวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ฉบับที่ 1/2562 แล้ว
 และมีข้อเสนอนี้

ลงชื่อผู้ปกครอง.....